

Số: /SKHĐT-KTN
V/v báo cáo kết quả xử lý
các hợp tác xã đã ngừng
hoạt động trên địa bàn tỉnh

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 2155/UBND-NNTN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh về việc khẩn trương xử lý các hợp tác xã đã ngừng hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có hợp tác xã đã ngừng hoạt động khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã thực hiện thủ tục giải thể và các nội dung có liên quan đến các hợp tác xã ngừng hoạt động, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 30/6/2021.

Đến ngày 05/7/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được báo cáo của 04 huyện, thị xã, thành phố gồm: (1) UBND huyện Bình Sơn tại Công văn số 1709/UBND ngày 22/46/2021, (2) UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 30/56/2021, (3) UBND huyện Mộ Đức tại Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 20/5/2021, (4) UBND thị xã Đức Phổ tại Báo cáo số 154/BC-UBND ngày 20/5/2021.

Trong đó, UBND huyện Bình Sơn đã chỉ đạo xử lý xong việc giải thể 02 hợp tác xã ngừng hoạt động trên địa bàn huyện (HTX dịch vụ hậu cần nghề cá xã Bình Chánh, HTX dịch vụ - vận tải biển Dung Quất) theo hình thức giải thể tự nguyện và đã cập nhật trạng thái “đã giải thể” trên hệ thống thông tin quản lý hợp tác xã của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

UBND thành phố Quảng Ngãi đã chủ động mời các đơn vị có liên quan để giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong việc xử lý các hợp tác xã ngừng hoạt động. Trong thời gian đến, đề nghị UBND thành phố:

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn đối với: (1) HTX Dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ Nghĩa An, (2) HTX Thêu nghệ thuật Trường Xuân, (3) HTX Tư vấn miền Trung thủ tục tạm ngừng hoạt động, thủ tục giải thể của HTX.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để giải quyết vướng mắc về thủ tục đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh cho HTX Dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ Nghĩa An, HTX Thêu nghệ thuật Trường Xuân nếu 02 HTX này có nhu cầu, mong muốn tiếp tục hoạt động trở lại.

- Chủ trì, phối hợp làm việc với Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Quảng Ngãi - Bình Định, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Sơn Tịnh xử lý các vướng mắc về thuế và nợ các tổ

chức tín dụng để thực hiện thủ tục giải thể của HTX Đóng sửa tàu thuyền và chế biến hải sản Tỉnh Phát khi có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương về Quy chế xử lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

- Khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn HTX An Phú thực hiện giải thể HTX theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

UBND huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ chưa thực hiện đúng theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1143/UBND-NNTN ngày 19/3/2021.

Để tiếp tục thực hiện giải thể hợp tác xã ngừng hoạt động trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8887/BKHĐT-HTX ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính tại Công văn số 17/BTC-TCDN ngày 04/01/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý các hợp tác xã đã ngừng hoạt động trên địa bàn tỉnh.

(có dự thảo Công văn chỉ đạo kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD Sở (KTN);
- Lưu: VT, KTN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Xuân Bắc